

Số: /BC-UBND

Đức Phổ, ngày tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về ban hành Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Thực hiện Kế hoạch số 117-KH/TU ngày 11/5/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về ban hành Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; UBND thị xã báo cáo nội dung trên như sau:

I. TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG

Thị xã Đức Phổ là đô thị loại 4, cách trung tâm tỉnh lỵ Quảng Ngãi khoảng 40 km về phía nam với diện tích tự nhiên là 372,76 km², dân số hơn 150 nghìn người; toàn thị xã chia thành 15 đơn vị hành chính cấp xã (08 phường và 07 xã); 83 thôn, tổ dân phố (40 thôn và 43 tổ dân phố); UBND thị xã có 12 cơ quan hành chính, 03 đơn vị sự nghiệp, 45 trường học trực thuộc.

Trong thời gian qua, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương ổn định, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư đưa vào sử dụng; các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận nhân dân được cải thiện; Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền công tác thực hiện Quy chế dân chủ nói chung và việc thực hiện các quy định pháp luật về Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn thị xã tham gia góp ý xây dựng chính quyền được các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả.

Trong thời gian qua, UBND thị xã triển khai thực hiện các chủ trương của Trung ương, của tỉnh và Ban Thường vụ Thị ủy liên quan đến công tác thực hiện dân chủ, tạo điều kiện về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã

hội và Nhân dân trên địa bàn tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền¹.

Hàng năm, UBND thị xã ban hành Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền, Kế hoạch tiếp công dân lưu động; triển khai và thực hiện tốt những việc phải công khai, theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ”. Các nội dung thực hiện công khai để Nhân dân biết, Nhân dân bàn và quyết định; Nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định; Nhân dân giám sát; nhất là việc tham vấn, lấy ý kiến Nhân dân trong thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, việc thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn.

Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền được Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung quan tâm chỉ đạo. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, đảng viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức, chuyên sâu về nội dung như: Thông qua tổ chức cuộc họp, hội nghị của cơ quan, họp khu dân cư; trên hệ thống Đài phát thanh của thị xã, ... Hàng năm, UBND thị xã đăng ký cán bộ, công chức phụ trách công tác dân chủ ở cơ sở và công tác Dân vận chính quyền tham gia tập huấn do cấp trên tổ chức.

Các ban, ngành, đơn vị, hội đoàn thể đã kết hợp giữa việc nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền với xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật về đơn thư, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của công dân; kết hợp đồng bộ giữa công tác dân vận với hoạt động, quản lý, điều hành; coi trọng tuyên truyền, vận động, thuyết phục giải quyết tốt những mâu thuẫn, bức xúc ngay từ cơ sở.

- Kết quả công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng vận động Nhân dân cho những cán bộ, công chức, viên chức có uy tín hoặc những người thường xuyên tiếp xúc với tổ chức, công dân, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn được quan tâm triển khai thực hiện và cử cán bộ, công chức tham gia.

2. Kết quả thực hiện nội dung

a) Kết quả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

¹ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quy định số 4054-QĐ/TU, ngày 24/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp thu góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp và Nhân dân; Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 05/7/2022 về tăng cường thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thị xã.

Hàng năm, Ủy ban nhân dân thị xã luôn tạo điều kiện để Mặt trận, các Tổ chức chính trị - xã hội thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của chính quyền trong thực thi công vụ, nội dung giám sát chủ yếu tập trung vào: Công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân, thực hiện chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện phương án dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng,...

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn khi triển khai thực hiện nhiệm vụ đã phối hợp thực hiện tốt công tác vận động các hộ dân hiến đất thực hiện các dự án giao thông nông thôn, thực hiện công trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đường dây điện 220 kV Quảng Ngãi – Bình Định, Quảng Ngãi – Kùm Tum đoạn qua địa bàn thị xã, đường tránh Đức Phổ, đường cao tốc Bắc – Nam, ...

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật luôn tranh thủ ý kiến của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc soạn thảo hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan góp ý kiến các dự thảo Nghị quyết, Chương trình, Đề án của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã để phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, góp phần làm cho các chủ trương, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Việc tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri, trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp HĐND thị xã và các xã phường. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...

Thông qua hoạt động giám sát, góp ý các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thấy rõ hơn nhiệm vụ phải làm, kịp thời có kế hoạch, biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại; triển khai nhiệm vụ công tác năm sau tốt hơn năm trước.

b) Trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

- Việc thông báo, cung cấp thông tin để thực hiện góp ý:

UBND thị xã thông báo rộng rãi trong cán bộ, công chức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân về việc tiếp nhận thông tin tham gia góp ý xây dựng chính quyền; bên cạnh đó, lãnh đạo UBND thị xã, các phòng ban, cơ quan, UBND các xã, phường cũng công khai số điện thoại, hộp thư điện tử để tiếp nhận góp ý của Nhân dân, tổ chức trong xây dựng chính quyền. Hình thức tiếp nhận bằng góp ý trực tiếp bằng văn bản tại trụ sở tiếp công dân, tiếp nhận qua hòm thư góp ý, qua hộp thư điện tử, thông qua các hội nghị tiếp công dân, đối thoại với người dân,...

- Việc tiếp nhận, xử lý, tiếp thu ý kiến góp ý:

Sau khi tiếp nhận ý kiến tham gia góp ý, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức rà soát và chấn chỉnh những mặt tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực thi công vụ và thực chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực

kinh tế - xã hội. Trên cơ sở ý kiến góp ý và kết quả rà soát đánh giá những mặt tồn tại, hạn chế các cơ quan, đơn vị đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện trong những lĩnh vực công tác cụ thể, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn, cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu. Qua đó, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ được nâng cao, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực không ngừng được củng cố và tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

- Việc chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức đối thoại, góp ý:

Trong thời gian qua, lãnh đạo UBND thị xã thực hiện tốt việc phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã tổ chức hội nghị liên tịch đối thoại với Nhân dân, tổ chức, cá nhân trên địa bàn như: Đối thoại với cán bộ, hội viên Cựu chiến binh, Phụ nữ, Nông dân, Đoàn thanh niên.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm:

Cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền có sự chuyển biến tích cực; công tác cải cách hành chính từng bước được nâng cao, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân được công khai rộng rãi, minh bạch.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, đảng viên, công chức và Nhân dân ý thức được quyền làm chủ của mình, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện tốt các chính sách xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

- Việc chuyển đổi số còn nhiều khó khăn, nhất là việc cùng lúc phải áp dụng nhiều phần mềm trong giải quyết công việc.

- Mức độ tiếp cận pháp luật của người dân không đồng đều, nên việc góp ý xây dựng chính quyền chất lượng chưa cao.

- Cán bộ, công chức được phân công nhiệm vụ còn kiêm nhiệm nhiều việc. Vì vậy, khi triển khai nhiệm vụ còn hạn chế. Việc tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa chủ động.

- Một số bộ phận Nhân dân chưa phát huy quyền dân chủ, bà con Nhân dân tham dự các họp do khu dân cư tổ chức chưa nhiều.

3. Bài học kinh nghiệm

- Tăng cường đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền với Mặt trận và các tổ chức thành viên; phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động góp ý xây dựng chính quyền.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm Mặt trận trong phối hợp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho Nhân dân về quy định thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và quy định góp ý xây dựng chính quyền để nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người dân trong tham gia góp ý xây dựng chính quyền.

- Nghiêm túc tiếp thu và xử lý có hiệu quả các ý kiến tham gia góp ý xây dựng chính quyền của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân; luôn tạo điều kiện lợi tối đa cho Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng chính quyền. Tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các ý kiến kiến nghị của người dân.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Dự báo tình hình

Trong thời gian đến, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, tạ tầng tiếp tục đầu tư hoàn thiện, các chương trình dự án được triển khai thực hiện, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chương trình mục tiêu giảm nghèo, việc xây dựng hạ tầng đô thị sẽ có tác động lớn đến đời sống kinh tế, xã hội của Nhân dân trên địa bàn thị.

Trong năm 2023 và những năm tiếp theo có nhiều thuận lợi đó là tình hình an ninh, chính trị giữ vững và ổn định, đời sống của công chức được nâng lên. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn nhiều yếu tố không thuận lợi, như: ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế, thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, giá các mặt hàng tiêu dùng tăng cao, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thị xã vẫn còn nhiều phức tạp. Mặt trái của cơ chế thị trường nên cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tư tưởng của công chức.

Để đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình dự án trong thời gian đến UBND cần có sự tham gia đóng góp xây dựng của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn xã.

2. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

- Tiếp tục thực hiện việc phát huy dân chủ ở cơ sở; tranh thủ ý kiến của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và Nhân dân trên địa bàn tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao kiến thức cho người dân, góp phần nâng cao chất lượng tham gia góp ý xây dựng chính quyền của người dân.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, tổ chức, tiếp công dân thường xuyên, tiếp công dân lưu động... của người đứng đầu chính quyền, để lắng nghe, tiếp thu ý kiến tham gia góp ý xây dựng chính quyền của Nhân dân.

- Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết ý kiến, kiến nghị của người dân, cử tri và ý kiến, kiến nghị của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và ý kiến của Nhân dân.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không

Trên đây là kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2023 của Bộ Chính trị khoá XI ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Kính báo cáo Thường trực Thị ủy theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Cơ quan Tổ chức – Nội vụ thị xã;
- Các ban, ngành, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, TCNV^{Nhất}.

CHỦ TỊCH

Đỗ Tâm Hiến

